

## รายการอ้างอิง

### ภาษาไทย

- กนก วงษ์ตระหง่าน. การเมืองในระบอบประชาธิปไตย. ฉบับปรับปรุง สำนักพิมพ์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2528.
- กาญจนา แก้วเทพ. การวิเคราะห์สื่อ : แนวคิดและเทคนิค. กรุงเทพมหานคร : บริษัทอินฟินิตี้  
เพรส จำกัด. 2541.
- กาญจนา แก้วเทพ. สื่อสารมวลชน : ทฤษฎีและแนวทางการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์  
ภาพพิมพ์. 2541.
- เทียน ธีระวิทย์. วิกฤตการณ์การเมืองไทย : กรณีพฤษภาทมิฬ. กรุงเทพมหานคร :  
สำนักพิมพ์มติชน, 2536.
- ชัยอนันต์ สมุทวณิช และ กนก วงษ์ตระหง่าน. ภาษากับการเมือง. เจ้าพระยาการพิมพ์. 2526.
- ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. วาทกรรมการพัฒนา : อำนาจ ความรู้ ความจริง เอกสิทธิ์ และความเป็นอื่น. พิมพ์ครั้งที่ 3 กรุงเทพมหานคร : ศูนย์วิจัยและผลิตตำรา มหาวิทยาลัย เกริก,  
2545.
- ใหญ่ เตมีย์. การสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติใน  
ประเทศไทย, วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ, คณะรัฐศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2534.
- ณรงค์ศักดิ์ ศรีทานนท์. เนื้อหาข่าวและแนวทางการคัดเลือกข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์รายวัน  
ภาษาไทย, วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534.
- ณัฐพงศ์ แย้มเจริญ. วาทกรรมวิเคราะห์พระราชานิพนธ์เรื่องพระมหาชนก, วิทยานิพนธ์  
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาวิทยา คณะนิเทศศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2544.
- ธิดารัตน์ อนกะเวียง. วาทกรรมวิเคราะห์ของสนธิ ลิ้มทองกุลในรายการเมืองไทยรายสัปดาห์.  
วิทยานิพนธ์ ปริญญาโทบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาวิทยา คณะนิเทศศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2548.
- นวลน้อย ตริรัตน์. หนังสือพิมพ์กับการสะท้อนความจริงในสังคมไทยใน นวลน้อย ตริรัตน์ และ  
กนกศักดิ์ แก้วเทพ (บรรณาธิการ) เสรีภาพสื่อไทยในยุคเศรษฐกิจการเมืองผูกขาด.  
กรุงเทพมหานคร : ศูนย์เศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์  
มหาวิทยาลัย, 2547.

- บุญชนะ อัดถากร. การปฏิวัติของคณะรชช.2534 กับประชาธิปไตย. มุลินธิดาศตราจารย์  
บุญชนะ อัดถากร เพื่อการศึกษาและวิจัย. 2536.
- ประมวล รุจนเสรี. พระราชอำนาจ. กรุงเทพมหานคร, 2549.
- เปลื้อง ณ นคร. ภาษาวรรณนา วิวัฒนาการและวิบัติของภาษาไทย, สำนักพิมพ์ข้าวฟ่าง. 2542.
- ส. ศิวรักษ์. วิพากษ์รชช.ลอกคราบนายอานันท์ ปันยารชุน : บทปาฐกถา 6 เดือน รชช.  
ความถดถอยของประชาธิปไตยไทย. กรุงเทพมหานคร : สมาพันธ์, 2534.
- สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย. บันทึกเหยี่ยวข่าว ณ สมรภูมิตนราชดำเนิน พฤษภาคม  
2535.กรุงเทพมหานคร, 2535.
- สมชาย จิเจริญ. การประเมินบทบาททางการเมืองของสื่อมวลชนในช่วงรัฐบาลพล.อ.สุจินดา  
คราประยุทธ์, วิทยานิพนธ์ ปริญญาโทมหาบัณฑิต, สาขาสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2536.
- รัตนาวดี ลำราญสุข. วาทกรรมวิเคราะห์รายการนายกทักษิณคุยกับประชาชน และรายการชวน  
ออนไลน์, วิทยานิพนธ์ ปริญญาโทมหาบัณฑิต, สาขาสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2540.
- เรียบแต่เล็ก. รัฐประหาร 19 กันยา'49 คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี  
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข, 2549.
- อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท. การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ. พิมพ์ครั้งที่3 กรุงเทพมหานคร :  
สำนักพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.
- อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท. กรอบวาทกรรมวิเคราะห์กับกรณีศึกษาไทย. กรุงเทพมหานคร, 2546.
- อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท. หลักและปรัชญาของวาทวิทยา. กรุงเทพมหานคร :  
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.
- อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท. วาทะสำคัญของไทยและการวิเคราะห์. กรุงเทพมหานคร, 2539.
- อ้อยทิพย์ สอดแสง. วิเคราะห์วาทกรรมกรณีอุบัติเหตุรังสีโคบอลต์ 60, วิทยานิพนธ์  
ปริญญาโทมหาบัณฑิต, สาขาวิชาวาทวิทยา คณะนิเทศศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2544.

**ภาษาอังกฤษ**

Fairclough ,Norman . Media Discourse .Edward Arnold. New York , 1995.

Herbert W.Simons . Persuasion : Understanding , Practice and Analysis.2<sup>nd</sup> ed. New York : McGraw-Hill , 1986.

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

- แถลงการณ์คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติฉบับที่ 1
- แถลงการณ์คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติฉบับที่ 2
- แถลงการณ์คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 1
- แถลงการณ์คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 2

**แถลงการณ์คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ  
ฉบับที่ ๑**

เรื่อง คำชี้แจงเหตุผลการเข้ายึดและควบคุมอำนาจในการปกครองประเทศ

ตามที่คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ได้เข้ายึดและควบคุมอำนาจในการปกครองประเทศ เมื่อ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔ เวลา ๑๑.๓๐ น. เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อเท็จจริง เหตุผล และความจำเป็นของการเข้ายึดและควบคุมอำนาจในการปกครองประเทศ

จึงขอเรียนให้ทราบดังนี้

ประการแรก พฤติการณ์การฉ้อราษฎร์บังหลวง

คณะผู้บริหารประเทศ ได้ฉวยโอกาสอาศัยอำนาจตำแหน่งหน้าที่ทางการเมืองแสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองและพรรคพวก อย่างรุนแรงที่ไม่เคยเป็นมาก่อน จนกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาของรัฐมนตรีเกือบทุกคน ที่จะต้องแสวงหาเงินเพื่อสร้างฐานะความร่ำรวยเป็นฐานอำนาจทางการเมืองของตนเอง และพรรคพวกต่อไป ดังจะเห็นได้จากโครงการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง จะมีนักการเมืองในระดับรัฐบาล เข้ามามีส่วนผลักดันให้เกิดขึ้นโดยอ้างถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ แต่แท้ที่จริงแล้วเป็นการอำพรางการแสวงหาประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เท่านั้น ทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่ามีการฉ้อราษฎร์บังหลวงกันอย่างกว้างขวางในกลุ่มนักการเมืองระดับรัฐมนตรี รวมทั้งข้าราชการ และ พนักงานรัฐวิสาหกิจระดับสูงบางท่านก็ตาม แต่นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลกลับไม่เอาใจใส่ที่จะแก้ไขอย่างจริงจัง นอกจากนั้นประพัตติมิชอบเสียเอง โดยอ้างเหตุผลต่างๆ นานา เป็นการบังหน้าและกลับแสดงความบริสุทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหาด้วยการยืนยันว่า หากพบเห็นผู้ใดประพัตติมิชอบ ให้นำใบเสร็จมายืนยันด้วย เมื่อการฉ้อราษฎร์บังหลวงได้เติบโตอย่างรวดเร็วและรุนแรงจนไม่สามารถจะหยุดยั้งได้ หากขึ้นปล่อยทิ้งไว้อาจสร้างความเสียหายอย่างถึงที่สุดให้กับชาติบ้านเมืองได้ จึงเป็นเหตุผลความจำเป็นประการแรกที่จะต้องเข้ายึดและควบคุมอำนาจในการปกครองประเทศ

## ประการที่ ๒ ข้าราชการการเมืองใช้อำนาจกดขี่ข่มเหงข้าราชการประจำผู้ซื่อสัตย์สุจริต

จากการที่ข้าราชการการเมือง ได้เข้าไปมีบทบาทและอำนาจสูงสุดในแต่ละส่วนราชการ จึงได้ถือโอกาสนี้สร้างบารมีทางการเมือง หาสมัครพรรคพวกเพื่อเป็นฐานคะแนนเสียง เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและพรรคพวก จึงทำให้ข้าราชการประจำผู้ซื่อสัตย์สุจริต ไม่ยอมตกเป็นเครื่องมือของนักการเมือง รับราชการไม่เจริญก้าวหน้า ถูกข่มเหงรังแกหากมิยอมเป็นพรรคพวก หลายท่านต้องลาออกจากราชการ สิ่งเหล่านี้เป็นความเจ็บช้ำน้ำใจของข้าราชการประจำที่ไม่มีหนทางต่อสู้ จึงนับว่าเป็นการทำลายขวัญกำลังใจและชนบทรรมนิยมประเพณี ของข้าราชการอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนในอดีต ปัญหาข้อนี้จึงเป็นเหตุผลประการที่ ๒ ของการยึดและควบคุมอำนาจการปกครองประเทศ

## ประการที่ ๓ รัฐบาลเป็นเผด็จการทางรัฐสภา

นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลได้ร่วมมือกับพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลรวมทั้งคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีบ้านพิษณุโลก ได้ใช้อุบายอันแยบยลทางการเมืองโดยสร้างภาพลวงตาประชาชนว่าเป็นการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย แล้วพลิกแพลงหาประโยชน์ซึ่งเป็นที่ประจักษ์โดยทั่วไปว่าแท้จริงแล้วเนื้อหาของการปฏิบัติทางการเมืองของรัฐบาลชุดนี้ได้ใช้ผลประโยชน์เป็นส่วนนำนักการเมืองระดับรัฐมนตรีที่ทำหน้าที่ฝ่ายบริหาร รวมทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ นำประเทศไปสู่การปกครองในรูปแบบเผด็จการทางรัฐสภา โดยมีประชาธิปไตยบังหน้า เป็นการรวมอำนาจการปกครองไว้ได้โดยสิ้นเชิง เมื่อเป็นเช่นนี้การวางตัวบุคคลในตำแหน่งสำคัญทั้งทางการเมือง และข้าราชการประจำ จึงตกอยู่กับพรรคพวกของนายกรัฐมนตรีทั้งสิ้น และเป็นช่องทางที่ก่อให้เกิดการกอบโกยผลประโยชน์อย่างมหาศาลที่ไม่มีบุคคลใดจะสามารถต่อต้านหรือทัดทานได้ จึงนับว่าเป็นภัยอันตรายอย่างยิ่งต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

#### ประการที่๔ การทำลายสถาบันทางทหาร

สถาบันทางการทหารเป็นสถาบันข้าราชการประจำเพียงสถาบันเดียวที่ไม่ยอมตกอยู่ใต้อิทธิพลทางการเมืองของนักการเมือง พรรคการเมืองถึงแม้ว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันจะได้ใช้ความพยายามนานัปการ เพื่อบีบบังคับทำลายเอกภาพ ความรัก ความสามัคคีภายในกองทัพอย่างต่อเนื่องตลอดมาก็ตาม แต่ก็ไม่อาจสามารถกระทำได้ จากภาพโดยส่วนรวมทุกๆไปจะเห็นว่ารัฐบาลได้เผชิญหน้ากับฝ่ายทหารมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นกรณีลิตเติลดัก รถสื่อสารเคลื่อนที่ (รถโมไบล์) การไม่ปลด ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง จากการเป็นรัฐมนตรีตามสัญญาสุภาพบุรุษ การปล่อยข่าวการปลดผู้นำทางทหาร เป็นต้น จากการกระทำด้วยเล่ห์เพทุบายทำลายฝ่ายทหารดังกล่าว ฝ่ายทหารจึงไม่สามารถจะอดกลั้นอีกต่อไปได้ และเป็นเหตุสำคัญอีกประการหนึ่งที่ก่อให้เกิดการยึดและควบคุมอำนาจการปกครองประเทศในครั้งนี้นั้น

#### ประการที่๕ การบิดเบือนคดีล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์

เมื่อปี ๒๕๒๕ ประมาณ ๙ ปีเศษที่ผ่านมา พลตรี มนูญ รูปขจร และพรรคพวกได้บังอาจคบคิดวางแผนทำลายล้างราชวงศ์จักรี เพื่อล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์เปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศไปสู่แบบที่ตนเองและคณะกำหนดไว้ การวางแผนชั่วร้ายดังกล่าวไม่สามารถกระทำสำเร็จ พลตรี มนูญฯและพรรคพวก จำนวนถึง ๔๓ คน ถูกจับกุมโดยที่สุด และได้รับการช่วยเหลือจากกลุ่มคณะบุคคลที่มีอิทธิพลทางการเมืองให้ได้รับการประกันตัว จนสามารถก่อการปฏิวัติได้อีกถึง ๓ ครั้ง นอกจากนั้นยังได้รับการอุ้มชูจาก พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ นายกรัฐมนตรี ให้ได้รับการเติบโตในอาชีพข้าราชการทหารจนเป็นนายทหารชั้นนายพลโดยรวดเร็ว ทั้งที่กระทำผิดโทษฐานก่อการกบฏและต้องคดีลอบสังหารบุคคลสำคัญ



โดยเฉพาะคดีล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ก็พยายามที่จะเบี่ยงเบนความเป็นจริงและโยนความผิดให้ผู้อื่นซึ่งสร้างความโกรธแค้นให้แก่พี่น้องประชาชนผู้จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอย่างยิ่ง การกระทำอันแสดงออกถึงความไม่จงรักภักดีเช่นนี้ เป็นเรื่องสำคัญที่สุดเหล่าทหารไม่สามารถจะอดทน อดกลั้นได้อีกต่อไป จึงได้ร่วมปรึกษาหารือกันทั้ง ๓ เหล่าทัพ รวมทั้งฝ่ายพลเรือนและตำรวจ เข้ายึดและควบคุมอำนาจการปกครองประเทศ

จากเหตุผลและความจำเป็นทั้ง ๕ ประการดังกล่าว คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ไม่สามารถที่จะปล่อยให้สภาวะระส่ำระสายของชาติบ้านเมืองเกิดขึ้นรุนแรงต่อไปได้อีกเพื่อดำรงไว้ซึ่งความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข จึงจำเป็นต้องใช้วิธีเข้ายึดและควบคุมอำนาจในการปกครองประเทศ และคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ จะดำเนินการจัดระบบการบริหารราชการแผ่นดิน ให้คืนกลับสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุด

จึงขอแถลงการณ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๔

พลเอก สุนทร คงสมพงษ์

หัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ

แถลงการณ์คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ  
ฉบับที่ ๒

เรื่อง หัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ  
เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

ตามที่คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติได้ทำการยึดและควบคุมอำนาจในการปกครองประเทศไว้เรียบร้อยแล้วนั้น บัดนี้ พลเอก สุนทร คงสมพงษ์ หัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะได้เดินทางไปเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทของค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อกราบบังคมทูลถวายรายงานสถานการณ์ และขอเท็จจริงต่อองค์พระประมุข ณ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่แล้ว

อนึ่ง คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ได้จัดกำลังถวายอารักขาของค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ มีความปลอดภัยอย่างดียิ่งแล้วทุกประการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๔

พลเอก อิศระพงษ์ หนูนุกัถ์

เลขาธิการคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ

**แถลงการณ์**  
**คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย**  
**อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข**

ด้วยเป็นที่ปรากฏความแน่ชัดว่า การบริหารราชการแผ่นดิน โดยรัฐบาลรักษาการปัจจุบัน ได้ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง แบ่งฝ่าย สลายความรู้รักสามัคคีของชนในชาติ อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์ชาติไทย ต่างฝ่ายต่างมุ่งหวังเอาชนะ ด้วยวิธีการหลากหลายรูปแบบ และมีแนวโน้มนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยประชาชนส่วนใหญ่ เคลือบแคลงสงสัยการบริหารราชการแผ่นดิน อันส่อไปในทางทุจริตประพฤติมิชอบอย่างกว้างขวาง หน่วยงานองค์กรอิสระ ถูกครอบงำทางการเมือง ไม่สามารถสนองตอบเจตนารมณ์ ตามที่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทำให้การดำเนินกิจกรรมทางการเมืองเกิดปัญหาและอุปสรรคหลายประการ ตลอดจนหมิ่นเหม่ ต่อการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์ ผู้ทรงเป็นที่เคารพเทิดทูนของปวงชนชาวไทยอยู่บ่อยครั้ง แม้หลายภาคส่วนของสังคม จะได้พยายามประนีประนอม คลี่คลายสถานการณ์มาโดยต่อเนื่องแล้ว แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งยุติลงได้ ดังนั้น คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข .ซึ่งประกอบด้วย ผู้บัญชาการเหล่าทัพ และผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงมีความจำเป็นต้องยึดอำนาจการปกครองแผ่นดิน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ขอยืนยันว่า ไม่มีเจตนาเข้ามาเป็นผู้บริหารราชการแผ่นดินเสียเอง แต่จะได้คืนอำนาจการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขกลับคืนสู่ปวงชนชาวไทยโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งความสงบสุขและความมั่นคงของชาติ รวมทั้งเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่เคารพยิ่งของปวงชนชาวไทยทุกคน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ เวลา ๒๓.๕๐

**แถลงการณ์**  
**คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย**  
**อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข**  
**ฉบับที่ ๒**

ตามที่คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้ยึดอำนาจการบริหารราชการแผ่นดิน เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ตามความจำเป็นที่ระบุไว้ในแถลงการณ์ของคณะปฏิรูปฯ ฉบับที่ ๑ นั้น

คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ขอแจ้งให้ทราบว่า ในด้าน เศรษฐกิจ คณะปฏิรูปฯ มีนโยบายที่จะดูแลให้เศรษฐกิจขยายตัวต่อไปอย่างมีเสถียรภาพโดยต่อเนื่องและมั่นคง โดยจะรื้อสร้างไว้ซึ่งระบบเศรษฐกิจเสรีที่เปิดกว้างให้เอกชนเป็นผู้มีบทบาทนำในกิจกรรมเศรษฐกิจของประเทศ ส่งเสริมการลงทุนของเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ สนับสนุนการส่งออกซึ่งเป็นจักรกลสำคัญในการขยายตัวของเศรษฐกิจ และ ดูแลให้การไหลเข้าออกของเงินทุนเป็นไปอย่างเสรีดังที่เป็นอยู่

นอกจากนี้เพื่อให้เศรษฐกิจจุดหน้าต่อไปอย่างราบรื่น คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะดูแลให้การอนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายและลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๐ เสร็จสิ้นภายในสิ้นปีพุทธศักราช ๒๕๔๙ เพื่อให้สามารถเริ่มเบิกจ่ายได้เต็มขอบเขต ตั้งแต่เดือน มกราคมพุทธศักราช ๒๕๕๐ เป็นต้นไป และจะเร่งดำเนินการลงทุนเพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ ในโครงการต่างๆ ที่รออยู่โดยเร็ว อาทิเช่น โครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะช่วยประหยัดการใช้ น้ำมันของประเทศ ตลอดจนโครงการอื่นๆ ที่ได้ศึกษาครบถ้วนแล้วว่าเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙

พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน  
 หัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  
 อันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

### ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

นางสาว เพชรรัชต์ กันยาบาล อายุ 24 ปี เกิดวันที่ 29 มีนาคม พุทธศักราช 2526 บุตรีของ นาย ประกิต กันยาบาล และ นาง พวงเพชร กันยาบาล จบการศึกษาระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสาริดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำเร็จการศึกษาระดับรัฐศาสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปีการศึกษา 2547 และ สำเร็จการศึกษาระดับนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปีการศึกษา 2549